

CÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HỌC KHẨU NGỮ TIẾNG TRUNG QUỐC

*Mai Phương Thúy**

Email: maiphuongthuhyhntv@gmail.com

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 03/4/2023

Ngày phản biện đánh giá: 02/10/2023

Ngày bài báo được duyệt đăng: 26/10/2023

DOI:

Tóm tắt: Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, trên thế giới hiện có khoảng 6.500 ngôn ngữ. Trong đó, tiếng Trung Quốc là một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất. Tiếng Trung Quốc không chỉ được sử dụng ở nước sở tại mà còn là ngôn ngữ phổ biến ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 70 quốc gia trên thế giới đã đưa tiếng Trung Quốc vào hệ thống giáo dục chính thức. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (NNTQ) tại Việt Nam cũng đang thu hút nhiều sinh viên theo học. Theo thống kê của Bộ giáo dục và Đào tạo, cả nước có 48 trường đại học xét tuyển ngành NNTQ. Học ngoại ngữ nói chung và tiếng Trung Quốc nói riêng cần được đào tạo bài bản thông qua 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Trong các kỹ năng này, khẩu ngữ tiếng Trung Quốc hay kỹ năng nói tiếng Trung Quốc gần như là mục tiêu cuối cùng mà những người học mong muốn thành thạo nhất. Có nhiều phương pháp học tập và rèn luyện khẩu ngữ tiếng Trung Quốc. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, vô số kiến thức có sẵn trong tầm tay người học nhờ vào các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong học tập. Bài viết này giới thiệu những ứng dụng CNTT hữu ích và các trang mạng xã hội phổ biến giúp người học có môi trường luyện tập tốt để nâng cao khẩu ngữ tiếng Trung Quốc.

Từ khóa: Học tiếng Trung Quốc, khẩu ngữ, ứng dụng, công nghệ thông tin

I. Đặt vấn đề:

Ứng dụng CNTT là hình thức sử dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực trong đời sống của con người, từ lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh cho đến các hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và được xem là công cụ thiết yếu trong thời kỳ bùng nổ kỹ thuật số hiện nay. Đặc biệt, ứng dụng CNTT trong học tập mang lại hiệu quả vô cùng to lớn.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập là sử dụng các thiết bị kết nối với internet và tích hợp thêm các phần mềm để học tập. Mục đích là trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng và các phương thức giải quyết vấn đề. Những kiến thức này không đơn thuần truyền đạt bằng phần trắng bảng đen mà thông qua màn hình tivi, máy tính, điện thoại thông minh, trình chiếu slide, học online... mang lại nhiều tiện ích, thuận lợi, sự hứng thú và vô vàn kiến thức cho người học.

Hiện nay, ngoài phương pháp học tập truyền thống, nhiều người đã và đang sử dụng các ứng dụng CNTT trong học tập. Đối với môn ngoại ngữ nói chung và tiếng Trung Quốc nói riêng, các ứng dụng CNTT với kho tư liệu đầy đủ kênh hình, kênh chữ, kênh âm thanh, dễ nhìn, dễ thấy, đã giúp người học tiếp thu tốt hơn, mang lại hiệu quả học tập cao. Các giải pháp ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập tiếng Trung Quốc làm tăng hứng thú cho người học, trở thành xu hướng học tập mới. Đặc biệt, những ứng dụng CNTT trong học khẩu ngữ tiếng Trung Quốc giúp người học có môi trường tương tác thường xuyên với người Trung Quốc, luyện phát âm chuẩn 4 thanh điệu, nâng cao khả năng nghe hiểu, tăng phản xạ ngôn ngữ, từ đó sở hữu khẩu ngữ tiếng Trung Quốc lưu loát.

II. Các phương pháp học khẩu ngữ tiếng Trung Quốc

* Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam

Khẩu ngữ tiếng Trung Quốc là kỹ năng sử dụng ngôn ngữ này trong giao tiếp đảm bảo tính chính xác và tính hiệu quả. Tính chính xác yêu cầu phát âm chuẩn các thanh điệu, dùng từ, đặt câu đúng cấu trúc và ngữ pháp. Tính hiệu quả yêu cầu khi giao tiếp phải phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng, mục đích giao tiếp.

Việc học khẩu ngữ tiếng Trung Quốc hiện nay có nhiều phương pháp như: Ghi nhớ và thuật lại nội dung bài đọc; thuyết trình theo chủ đề; nghe đài, băng, đĩa CD trình bày lại nội dung; thuyết trình tranh ảnh; quay video luyện khẩu ngữ; giao tiếp hội thoại; lồng tiếng nhân vật; phân vai diễn kịch; tranh luận nhóm; chơi trò chơi; luyện nói trước gương, tham gia câu lạc bộ nói tiếng Trung Quốc; hỏi đáp giữa người dạy và người học; nói và ghi âm lại; giao tiếp với người bản ngữ... Đây đều là những phương pháp truyền thống trong giảng dạy và học tập khẩu ngữ tiếng Trung Quốc.

Ngoài các phương pháp luyện khẩu ngữ truyền thống nói trên, hiện nay nhiều người học tiếng Trung Quốc đã sử dụng các ứng dụng CNTT để luyện tập khẩu ngữ. Có thể kể tới như: Xem các show truyền hình thực tế; xem CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc) qua các ứng dụng hoặc trang mạng; lồng tiếng qua phần mềm 配音秀(Pèiyīn xiù) để tập nói theo các nhân vật; nghe podcast luyện nói; xem 抖音(dǒuyīn) luyện nghe nói; dùng các App (ứng dụng) như Soul, Wechat... để nói chuyện với người Trung Quốc; dùng App Omega, Hellotalk, Yeetalk và các ứng dụng kết nối với người Trung Quốc bản địa để luyện giao tiếp; sử dụng phương pháp Shadowing (影子跟读) xem video và thuật lại theo giọng đọc, bắt chước ngữ điệu của người nói; đọc các đoạn văn, câu chuyện ngắn trên App Kada 故事(gùshì) hoặc Baidu; sử dụng Youtube theo dõi các nhà sáng tạo nội dung về chủ đề người học quan tâm... Những ứng dụng CNTT và các trang mạng xã hội đã và đang xóa bỏ các bức tường lớp học, tạo ra sự kết nối vô tận về không gian và thời gian trong quá trình chinh phục tiếng Trung Quốc. Đặc biệt, đây là những môi trường học tập hiệu quả để rèn luyện khẩu ngữ tiếng Trung Quốc.

III. Ưu điểm của học khẩu ngữ tiếng Trung Quốc thông qua các ứng dụng CNTT

Một trong những vấn đề mà người học tiếng Trung Quốc gặp phải chính là thiếu môi trường thực hành tiếng, luyện tập giao tiếp. Nếu học viên có thể kết hợp phương pháp học tập truyền thống và áp dụng những ứng dụng CNTT để có môi trường luyện tập khẩu ngữ thường xuyên thì quá trình học tập ngôn ngữ này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Các ứng dụng CNTT trong học khẩu ngữ tiếng Trung Quốc có nhiều ưu điểm:

Thứ nhất, học tiếng Trung Quốc thông qua các ứng dụng CNTT giúp người học luyện phát âm chuẩn 4 thanh điệu; thực hành và vận dụng được các mẫu giao tiếp trong những bối cảnh cụ thể; kết nối dễ dàng hơn với những người bạn Trung Quốc để học ngữ điệu của người bản địa, qua đó nâng cao khả năng khẩu ngữ.

Thứ hai, các ứng dụng CNTT đem đến cho người học tiếng Trung Quốc kho tư liệu kiến thức vô cùng phong phú, đa dạng, dễ hiểu. Hệ thống bài học được thiết kế theo các chủ đề, người học dễ dàng ghi nhớ từ mới, cấu trúc, ngữ pháp... Không cần đến những cuốn từ điển nặng nề, học tiếng Trung Quốc giờ đây trở nên nhanh, gọn, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết với việc tra cứu, tìm tài liệu, học những phần kiến thức giao tiếp mong muốn một cách thuận tiện chỉ bằng thao tác trên các thiết bị thông minh.

Thứ ba, chủ động về thời gian học tập: Truy cập vào trang Web/App học giao tiếp tiếng Trung Quốc, người học sẽ không bị gò bó bởi thời gian cố định nào cả mà có thể lựa chọn khung giờ học mong muốn. Học viên có thể lựa chọn các khóa học trình độ từ thấp đến cao, phù hợp với mỗi người, nâng cao tính tự chủ và động cơ học tập.

Thứ tư, những khóa học tiếng Trung Quốc online, học khẩu ngữ qua Web/App có chi phí tương đối phải chăng. Bên cạnh đó, hiện nay còn có nhiều ứng dụng, trang web học giao tiếp tiếng Trung Quốc miễn phí như Hello Chinese, Superchinese, TENCENT QQ, WECHAT (微信), Hello Talk...

Ngoài ra, học khẩu ngữ tiếng Trung Quốc thông qua các ứng dụng CNTT giúp kích thích tư duy sáng tạo của học viên, làm cho người học cảm thấy hứng thú học tập và dễ dàng ghi nhớ kiến thức. Các từ mới, chữ Hán được hình ảnh hoá, mô tả trực quan với file nghe, lồng nhạc... Các

bài luyện tập, bài kiểm tra được chấm điểm, chữa lỗi sai... giúp học viên củng cố và nắm chắc kiến thức về tiếng Trung Quốc.

IV. Giới thiệu một số ứng dụng CNTT và các trang mạng xã hội phổ biến luyện khẩu ngữ tiếng Trung Quốc hiệu quả

ỨNG DỤNG MẠNG	TÍNH NĂNG – ƯU ĐIỂM
<p>1. WECHAT (微信)</p> 	<p>Nếu như Việt Nam có Zalo thì Trung Quốc có Wechat. Đây là ứng dụng phổ biến nhất ở quốc gia này. Khi tham gia nền tảng Wechat, người dùng có thể nhắn tin, gọi điện cho bạn bè, người thân, đọc tin tức... Ứng dụng cho phép chuyển đổi giọng nói thành văn bản chữ Hán, kiểm tra phát âm tiếng Trung Quốc. Wechat giúp người học tiếng Trung Quốc tiếp cận gần nhất với người bản địa để kết bạn, giao lưu và rèn luyện khẩu ngữ.</p>
<p>2. WEIBO (微博)</p> 	<p>Facebook không được sử dụng ở Trung Quốc nên Weibo ra đời có những tính năng như Facebook. Nhiều người nổi tiếng ở Trung Quốc sử dụng Weibo như một kênh truyền thông để giao tiếp với người hâm mộ. Người tham gia Weibo có thể đăng trạng thái, bài viết, video, kết bạn, trò chuyện với người bản ngữ. Cập nhật tin tức xã hội, nâng cao vốn từ vựng, tiếp cận ngôn ngữ thực hành trong cuộc sống, từ đó luyện kỹ năng nghe nói.</p>
<p>3. BAIDU (百度)</p> 	<p>Phần mềm Baidu có đầy đủ thông tin, tính năng tra cứu như Google. Công thông tin tìm kiếm Baidu là kho ngữ liệu khổng lồ cung cấp hơn 740 triệu trang web, 80 triệu hình ảnh và 10 triệu tập tin đa truyền thông. Ưu điểm của Baidu chính là tìm kiếm và tải mọi thông tin rất dễ dàng, đặc biệt đối với những nội dung tìm kiếm liên quan đến đất nước Trung Quốc. Sử dụng Baidu để luyện đọc, dịch, tham khảo tư liệu, xem video và luyện khẩu ngữ tiếng Trung Quốc.</p>
<p>4. DOUYIN (抖音)</p> 	<p>Douyin là nền tảng mạng xã hội và video âm nhạc nổi tiếng tại Trung Quốc. Ứng dụng Douyin cho phép người dùng xem video ca nhạc, quay các video ngắn. Xem các video với nội dung đa dạng phong phú, tăng cường vốn từ, tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc, nâng cao kỹ năng Nghe-Nói thông qua các video. Đây là cách vừa giải trí vừa học tiếng Trung Quốc.</p>
<p>5. TENCENT QQ</p> 	<p>Ứng dụng Tencent QQ là App gửi tin nhắn top đầu tại Trung Quốc. Phần mềm nổi tiếng được nhiều người biết đến vì sử dụng miễn phí, hỗ trợ cho máy tính và điện thoại. Ứng dụng giao lưu, làm quen, chat nhóm bằng giọng nói và chữ Hán, luyện giao tiếp với bạn bè người Trung Quốc, từ đó nâng cao năng lực tiếng Trung Quốc, đặc biệt là khả năng khẩu ngữ được rèn luyện thông qua các cuộc nói chuyện video call. Tencent QQ giúp người học nói tiếng Trung Quốc lưu loát, phát âm chuẩn như người bản xứ.</p>
<p>6. YOUKU (优酷)</p> 	<p>Youku là một trong những ứng dụng sử dụng nền tảng cung cấp và chia sẻ các video trực tuyến hàng đầu Trung Quốc. Youku cho phép người dùng đăng tải và lưu trữ các video, đồng thời có thể kết nối, chia sẻ với các mạng xã hội khác. Người học tiếng Trung Quốc có thể xem các bộ phim truyền hình, Gameshow, ca nhạc, phim tài liệu... từ đó nâng cao vốn từ, vận dụng cách biểu đạt tiếng Trung Quốc trong các ngữ cảnh khác nhau, hiểu biết thêm về con người, lịch sử và văn hoá đất nước Trung Quốc, qua đó rèn khả năng nghe hiểu, nâng cao kỹ năng giao tiếp.</p>

<p>7. SOUHU (搜狐)</p> 	<p>Souhu là ứng dụng video di động miễn phí hàng đầu tại Trung Quốc. Với kho phim khổng lồ luôn được cập nhật mới sẽ giúp người học vừa xem phim giải trí vừa học tiếng Trung Quốc. Giao diện đẹp mắt, tốc độ nhanh, dễ dàng cài đặt. Ứng dụng này hỗ trợ bộ nhớ đệm ngoại tuyến, người dùng có thể xem những bộ phim dài mà không cần mạng Internet – Một trong những kênh xem video luyện khẩu ngữ tiếng Trung Quốc rất hữu ích.</p>
<p>8. 配音秀 (Peiyinxiu)</p> 	<p>配音秀 (Peiyinxiu) là App lồng tiếng nổi tiếng của Trung Quốc, giúp bạn luyện phát âm chuẩn, khắc phục khó khăn trong học âm bật hơi, âm không bật hơi, thực hành phát âm đúng 4 thanh điệu, luyện đọc tiếng Trung Quốc với ngữ điệu diễn cảm, tự nhiên. Ngoài lồng tiếng radio còn có thể lập phòng nói chuyện với người Trung Quốc để nâng cao khẩu ngữ. Ứng dụng này cung cấp nhiều kiến thức với nội dung đa dạng, trình độ từ thấp đến cao.</p>
<p>9. 小红书 (Xiaohongshu)</p> 	<p>Xiaohongshu gần giống như Instagram, mọi chia sẻ chủ yếu qua hình ảnh và video nghệ thuật có phụ đề. Người học tiếng Trung Quốc có thể luyện nói bằng cách thuật lại những gì xem trong video theo cách hiểu của bản thân. Điều này giúp người học có khả năng nghe hiểu, nhớ cách sử dụng từ vựng và các mẫu câu giao tiếp. Xiaohongshu cho phép thảo luận, trao đổi thông tin về nhiều chủ đề, qua đó nâng cao khả năng khẩu ngữ. Tải Xiaohongshu hoàn toàn miễn phí, đăng ký tài khoản dễ dàng.</p>
<p>10. Superchinese</p> 	<p>Super Chinese là ứng dụng được phát triển dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo được yêu thích trên điện thoại di động. Ứng dụng này hướng dẫn các bài học phát âm thanh mẫu (nguyên âm), vận mẫu (phụ âm), các bài học ghép từ, đọc thanh điệu. Người học cũng sẽ được rèn luyện khả năng nghe hiểu cũng như cách sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp theo chủ đề. Với những ưu điểm như đa dạng các bài học giao tiếp, lộ trình học từ cơ bản đến nâng cao, kiểm tra, đánh giá năng lực học... Super Chinese là ứng dụng học tiếng Trung Quốc online miễn phí giúp cải thiện nâng cao khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung Quốc.</p>

V. Những ứng dụng học tiếng Trung Quốc được sử dụng nhiều nhất hiện nay

Phát âm chuẩn chính là nền tảng của khẩu ngữ, thực hành là yếu tố quyết định để sở hữu khả năng giao tiếp tiếng Trung Quốc thành thạo. Những ứng dụng CNTT và các trang mạng xã hội giới thiệu trong bài viết này là môi trường tốt để thường xuyên tương tác với người bản địa, luyện tập phát âm, bắt chước ngữ điệu của người bản ngữ, từ đó nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Trung Quốc. Bên cạnh đó, người học cần nâng cao vốn từ vựng, nắm chắc kiến thức ngữ pháp, học cách sử dụng và thực hành các mẫu câu, cấu trúc giao tiếp trong những tình huống cụ thể. Vì vậy, ngoài các ứng dụng chú trọng đến luyện khẩu ngữ nói trên, người học tiếng Trung Quốc có thể dùng các ứng dụng khác để hỗ trợ nâng cao khả năng giao tiếp như: bài giảng điện tử, từ điển online, ứng dụng học từ vựng, ứng dụng học phát âm, luyện đọc hiểu, học chữ Hán, phần mềm luyện thi HSK, các website học tiếng Trung Quốc... Những ứng dụng học tiếng Trung Quốc luôn là sự bổ sung tuyệt vời cho công cụ học tập của bạn. Dưới đây là top 20 ứng dụng học tiếng Trung Quốc được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Chỉ cần tải các ứng dụng này vào máy tính hoặc điện thoại, làm theo hướng dẫn là có thể học tiếng Trung Quốc mọi lúc mọi nơi:

1. Daily Chinese — Nâng cao tiếng Trung Quốc mỗi ngày
2. FluentU — Học tiếng Trung Quốc qua Video
3. Drops — Bổ sung từ vựng tiếng Trung Quốc theo chủ đề
4. Zizzle — Học chữ Hán thông qua truyện ngắn, hình ảnh minh họa
5. Skritter — Ứng dụng học viết tiếng Trung Quốc
6. Du Chinese — Ứng dụng nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Trung Quốc
7. The Chairman's Bao – Đọc báo tiếng Trung Quốc
8. LingQ — Học tiếng Trung Quốc với Flashcards
9. Standard Mandarin — Học phát âm và thanh điệu tiếng Trung Quốc
10. Speechling — Ứng dụng luyện phát âm tiếng Trung Quốc
11. ChinesePod — Học tiếng Trung Quốc qua video và podcast
12. Pleco — Từ điển tiếng Trung Quốc điện tử
13. Chinese Grammar — Nắm chắc ngữ pháp tiếng Trung Quốc
14. HSK Online — Ôn tập và luyện thi năng lực tiếng Trung Quốc (HSK) các trình độ
15. Hello Chinese — Học tiếng Trung Quốc thông qua các trò chơi và bài học
16. Chinese Skill — Luyện kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc qua các bài học vui nhộn
17. Lingodeer — Ứng dụng học từ vựng và ngữ pháp tiếng Trung Quốc
18. Ninchanese — Tiếng Trung Quốc qua các trò chơi
19. Super Chinese — Học tiếng Trung Quốc theo chủ đề
20. Hello Talk — Luyện khẩu ngữ tiếng Trung Quốc với người bản địa

Học khẩu ngữ tiếng Trung Quốc là hoạt động mang tính đặc thù bởi người học không những cần phải có kiến thức về ngôn ngữ mà còn tri nhận và cảm thụ được về văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán, phát triển khả năng phản xạ giao tiếp thực tế thông qua việc học ngôn ngữ. Để đạt được kết quả tốt khi học tiếng Trung Quốc qua các ứng dụng, người học cần có mục tiêu học tập rõ ràng. Việc học khẩu ngữ tiếng Trung Quốc qua các ứng dụng tốt nhất là khi học viên thường xuyên dành thời gian học tập, tiếp thu kiến thức, ôn tập và vận dụng kiến thức đó trong giao tiếp thực tế. Người học khẩu ngữ qua Web/App cũng nên tìm cho mình môi trường học tập tốt. Học tiếng Trung theo nhóm gồm những người bạn có chung mục tiêu để cùng nhau nâng cao trình độ giao tiếp. Việc lựa chọn ứng dụng học tập cũng cần phải cân nhắc cho phù hợp với trình độ và nội dung người học mong muốn. Và một điều quan trọng là cần phải kiên trì, bền bỉ, luyện tập liên tục. Thực hành giao tiếp tiếng Trung Quốc bất cứ khi nào có thể, luôn có tư duy suy nghĩ bằng ngôn ngữ tiếng Trung Quốc sẽ giúp người học phản xạ nhanh hơn trong giao tiếp thực tế.

VI. Kết luận

Tiếng Trung Quốc là 1 trong những ngôn ngữ có nhiều người sử dụng nhất trên thế giới với hơn 1,4 tỷ người, chiếm khoảng 16% dân số thế giới. Là một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc, nhu cầu học tiếng Trung Quốc tiếp tục tăng lên trong những năm gần đây. Số lượng người học ở các nước trên thế giới tăng nhanh khiến tiếng Trung Quốc là ngôn ngữ phát triển nhanh nhất thế giới. Học khẩu ngữ tiếng Trung Quốc trở thành một yêu cầu thiết yếu để có thể giao tiếp và hợp tác trong cộng đồng quốc tế.

Có thể nói, sự phát triển của công nghệ thông tin thực sự đã mở ra nhiều cơ hội học tập. Việc sử dụng các ứng dụng CNTT trong học tiếng Trung Quốc giúp người học tiếp cận với nhiều nguồn tài nguyên học tập mới mà trước đây không có được. Sử dụng các ứng dụng CNTT trong học tập đã kết nối người học đến với thế giới tiếng Trung Quốc rộng lớn, kho kiến thức phong phú, đa dạng. Với những học viên đang học tiếng Trung Quốc mà không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với người bản địa thường xuyên thì việc trò chuyện trực tuyến với người bản ngữ, với cộng đồng học tiếng Trung Quốc trên thế giới thông qua các ứng dụng CNTT, những trang mạng xã hội là một trong những phương pháp học khẩu ngữ tiếng Trung Quốc vô cùng hiệu quả. Hi vọng, các ứng dụng và trang mạng xã hội được giới thiệu trong bài viết này sẽ giúp những người học tiếng Trung Quốc thực hiện được mục tiêu giao tiếp ngôn ngữ này tự nhiên, lưu loát và thành thạo như người bản ngữ.

Tài liệu tham khảo

- [1]. <http://www.chinaqw.com/hwjy/2015/02-03/36408.shtml>
<https://joyofchinese.com/apps-to-learn-chinese/>
- [2]. <https://www.languagemagazine.com/2021/01/06/chinese-progresses-as-a-world-language/>
- [3]. [4.https://www.worlddata.info/languages/chinese.php#:~:text=With%201.31%20billion%20native%20speakers,Chinese%20as%20their%20mother%20tongue.](https://www.worlddata.info/languages/chinese.php#:~:text=With%201.31%20billion%20native%20speakers,Chinese%20as%20their%20mother%20tongue.)
(<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/chinese-speaking-countries>
(tạm dịch)
- [4]. <https://www.fluentu.com/blog/chinese/best-apps-to-learn-mandarin-chinese> Nguyễn Văn Long. “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tại Việt Nam”. *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN*. 2016. Nghiên cứu Giáo dục, 32 (2), 36-47.
- [5]. Nguyễn Thị Xuyên. Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ thời kì 4.0. 2022.
- [6]. <https://mona.media/giao-duc/loi-ich-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-day-hoc/>
- [7]. <https://toplist.vn/top-list/mang-xa-hoi-noi-tieng-nhat-o-trung-quoc-14326.htm>
- [8]. <https://www.chinahighlights.com/travelguide/article-chinese-language-facts.htm>

THE INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATIONS IN LEARNING CHINESE COMMUNICATION SKILL

Mai Phuong Thuy[†]

Abstract: According to the United Nations report, there are about 6,500 languages in the world. Among them, Chinese is one of the most widely spoken language. Chinese is not only spoken in home country but also a common language in many countries and territories. More than 70 countries around

[†] Ha Nam Radio and Television Station

the world have introduced Chinese into the national education system. Chinese language major in Vietnam is also attracting many students to study. According to statistics of the Ministry of Education and Training, Chinese language major is considered for admission at 48 universities in Viet Nam. Learning a foreign language in general and Chinese in particular requires basic training through four skills: listening, speaking, reading, and writing. Of these skills, Chinese speaking language or Chinese speaking skill is almost the last goal that learners most desire to master. There are many methods to study and practice Chinese speaking skill. Today, with the development of information technology, a wealth of knowledge is available at the fingertips of learners thanks to the applications of information technology in studying. This article introduces the useful applications of information technology and popular social networking websites that help to provide learners with good learning environments to improve their Chinese communication skill.

Keywords: *Learning Chinese, speaking language, application, information technology*